



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2566

เรื่อง

1. สศก.เผยดัชนีความผาสุก อยู่ที่80.46เกษตรกรพัฒนาระดับดี
2. โขว์มูลค่าศก.ฐานรากโต
3. ยกระดับการผลิตมะพร้าวน้ำหอม
4. เกษตรฯประชุมคกก.คุ่มครองพันธุ์พืช
5. ปศุสัตว์-ทำลายเนื้อกระบือเถื่อน
6. ฝึงบลดทำลายเนื้อควาย 14.5 ล.
7. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: ฟ้าทะเลจร 2 พันธุ์ดี
8. บทความพิเศษ: กรอบวิจัยเจาะกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยงง่ายลงทุนน้อย ตลาด...
9. 'สินค้าเกษตร'ส่งออกหลบหนัก
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. การันตีส่งออกปีนี้พลิกโตบวก1-2%
12. รายงาน: องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจาก...

สื่อ

- แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด
สยามรัฐ

สศก.เผยดัชนีความผาสุก อยู่ที่80.46เกษตรกรพัฒนาระดับดี

นายฉันทานนท์ วรรณพจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงผลการ

ศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยดัชนีความผาสุกของเกษตรกรระดับประเทศ ในปี 2565 มีค่าอยู่ที่ระดับ 80.46 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 81.10 และเมื่อพิจารณาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค ในปี 2565 พบว่าภาคกลางมีค่าดัชนีมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 81.82 รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 81.57 ภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 80.96 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 80.08 ซึ่งทุกภาคมีการพัฒนาอยู่ในระดับดี

สำหรับรายละเอียดแต่ละด้าน อาทิ ดัชนีด้านสุขอนามัย ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 99.85 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.77 ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) รวมทั้งมีการเสริมสร้างความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีด้านสังคม ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 91.06 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีค่าอยู่ที่

ระดับ 92.64 เป็นผลจากการที่ครัวเรือนเกษตรกรเป็นครอบครัวขยาย สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว สร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว

ดัชนีด้านเศรษฐกิจ ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 78.26 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 77.31 เป็นผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานเกษตร พบว่ารายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดจากนอกภาคเกษตรมากกว่ารายได้เงินสดทางการเกษตร 2.7 เท่า ซึ่งมีสาเหตุจากเกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน แห้งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ผลผลิตราคาไม่แน่นอน

ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 62.67 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 64.49 เนื่องจากปี 2565 มีพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรดิน 1.76 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 2.02 ล้านไร่ ขณะที่สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศลดลงเช่นกัน เนื่องจากภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กทช.) ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

ไขว้มูลค่าศก.ฐานรากโต

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มาตั้งแต่ปี 2563 ร่วมบูรณาการ 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2566 สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด รวม 1,932 ล้านบาท จากงบดำเนินงานรวม 1,444 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 7,255 ตำบล รวม 14 โครงการ 3 แนวทาง คือ พัฒนาศักยภาพประชาชน (ต้นทาง) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต, ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) และสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด

ยกระดับการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

น.ส.ศิริพร จูประจักษ์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี

(สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า “มะพร้าวน้ำหอม” นับ

เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความสำคัญโดดเด่น

ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี เนื่อง

จากจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งเพาะปลูก

มะพร้าวน้ำหอมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นร้อยละ 34.38 ของพื้นที่

ปลูกทั่วประเทศ และยังเป็นสินค้าที่ได้รับ

เลือกให้มารองในโครงการโมเดลเศรษฐกิจ

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model

(Bio-Circular-Green Economy) การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถสร้าง

รายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ด้วย

ลักษณะเด่นของมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

คือ ลูกใหญ่ เนื้อนุ่ม น้ำหวานและหอมกลิ่น

ใบเตยอ่อน ๆ ทำให้ได้รับความนิยมและ

เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับการ

รับรองมาตรฐาน GAP จึงสร้างความมั่นใจ

กับผู้ค้า และผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ

สศท.10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์

การผลิตและตลาดมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่

จังหวัดราชบุรี พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่

มะพร้าวน้ำหอมตำบลดอนคลัง อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นกลุ่มที่เกิด

จากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ผลิต

มะพร้าวน้ำหอมจนประสบผลสำเร็จ กลุ่มมี

ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพการผลิตใน

พื้นที่ มีการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้

แก่เกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยก

ระดับการผลิตให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน



เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลดอนคลัง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 มีพื้นที่ปลูกรวม 1,100 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 56 ราย มีนายเสนาห์ ชูนิศย์ เป็นประธาน

กลุ่มฯ เกษตรกรนิยมปลูกมะพร้าวพันธุ์กันจิบ ราคาต้นพันธุ์อยู่ระหว่าง 60-120 บาท/ต้น (1 ไร่ นิยมปลูกประมาณ 40-45 ต้น) ลักษณะการปลูก คือ ปลูกแบบยกร่องสวน ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป ผลผลิตที่ได้มีขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ และน้ำมะพร้าวมีความหวานอยู่ระหว่าง 7-10 องศาบริกซ์

ด้านสถานการณ์การผลิตมะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มฯ ปี 2565 พบว่า มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 18,445.34 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวได้ถึง 20 ปี) ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยในรอบ 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 17 ครั้ง (เฉลี่ยเก็บเกี่ยวได้ทุก 20 วัน) ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 11.10 ของผลผลิต

ทั้งหมด ผลผลิตรวมประมาณ 8,781 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 7,983 กิโลกรัม/ไร่/ปี (น้ำหนักประมาณ 700-1,500 กรัม/ผล) ผลตอบแทนของทั้งกลุ่มเฉลี่ย 48,456.81 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 30,011.47 บาท/ไร่/ปี หากคิดเป็นผลตอบแทนของทั้งกลุ่มฯ จะมีรายได้อยู่ที่ 53 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็นกำไรของทั้งกลุ่มฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 33 บาท/ปี

ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 8.89 บาท/กิโลกรัม (13.33 บาท/



ผล) ทั้งนี้ ด้านสถานการณ์ตลาด โดยผลผลิตเกือบทั้งหมดร้อยละ 99 จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางภายในจังหวัด และขายให้ถึงในพื้นที่โดยล้งจะส่งต่อให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในอำเภอดำเนินสะดวกนำไปแปรรูปเพื่อส่งออก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1 จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางภายนอกจังหวัด ซึ่งพ่อค้าจะมารับซื้อและตัดที่สวนเอง หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตมะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลดอนคลัง สามารถขอคำปรึกษา นายเสนาห์ ชูนิศย์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หรือ โทร. 08-9260-7729 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 ราชบุรี โทร. 0-3233-7951 หรืออีเมล zone10@oae.go.th



ร่วมดก : นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการคุ่มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566 โดยมีมติเห็นชอบออกกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ่มครองพันธุ์พืช 2 ฉบับ รวมทั้งเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการฯ และกรรมการฯ เพื่อเสนอแนะให้เห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกษตรฯประชุมคกก.คุ่มครองพันธุ์พืช

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ่มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ออกกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ่มครองพันธุ์พืช 2 ฉบับ คือ 1.ประกาศคณะกรรมการคุ่มครองพันธุ์พืช เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ่มครองพันธุ์พืช พ.ศ. และ 2.ระเบียบคณะกรรมการคุ่มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการคุ่มครองพันธุ์พืช

26 ท่าน เพื่อให้มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงและประกาศ พ.ร.บ.คุ่มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และพิจารณาข้อมูลพืชเกี่ยวกับการคุ่มครองพันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนคุ่มครองพันธุ์พืช 7 ท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรอง และการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

นอกจากนั้นได้พิจารณาเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา 39 และ 40 จำนวน 1 ฉบับ และพิจารณาเรื่องการขอปรับปรุง

ข้อมูลของพันธุ์ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” หรือ “จัดมินแม่โจ้ 555” การขอยกเลิกความคุ่มครองพันธุ์พืชใหม่และการยกเลิกการยื่นคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ.คุ่มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ของกรมวิชาการเกษตร การยกเลิกหรือลดการแจ้งเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.คุ่มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเรื่องเพื่อทราบของความก้าวหน้าผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม กรณีเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV ในการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP

ปศุสัตว์-ทำลายเนื้อกระบือเถื่อน

ที่ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้า โดยระบุว่ามอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อ เนื่องจากการลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคจะทำลายกลไกราคาภายในประเทศ ทั้งยังอาจเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์จะสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อของประเทศไทยอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากเนื้อที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบอาจมีเชื้อโรคและสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางวันนี้มีจำนวนมากถึง 110,079 กก. หรือกว่า 110 ตัน มูลค่ารวม 14,529,885 บาท พร้อมย้ำว่า ได้กำชับกรมปศุสัตว์ให้เข้มงวดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

“การจับเนื้อเถื่อนเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินการวันนี้เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตำรวจกรมศุลกากร การทูตสัตว์รื้อปศเป็นการทำงานหลายประเทศ ทั้งนี้ได้ ขาดเนื้อสุกร เนื้อโค เนื้อกระบือที่ลักลอบนำเข้ามาเป็นการทำงานหลายเสถียรภาพด้านราคามาตรฐานคุณภาพสุขภาพร่างกายความ

เจ็บป่วยของผู้บริโภค หากตรวจพบให้จับอย่างเดียวแล้วดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ต้องมาเคลียร์จะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นเด็ดขาด ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้ฝากถึงผู้บริโภคต้องเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ว่ากระทรวงเกษตรฯจะปกป้องอาชีพของเกษตรกรและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มที่” รมว.เกษตรฯกล่าว

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า การฝังทำลายเนื้อกระบือ 110,079 กก. ครั้งนี้ต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อคันที่ 11 คัน รถกระบะคอก 4 คันขนส่งเนื้อมาฝังทำลาย ใช้รถแบ็กโฮ 2 คันขุดหลุมและฝังกลบ รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรควิธีการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการทำลายซากและของเสียจากสัตว์ปริมาณมาก สามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยด้วยว่า ในปี พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์สนธิกำลังกับตำรวจทหารและกรมศุลกากร บังคับใช้กฎหมายการลักลอบนำเข้าซากกระบือและซากโค (เนื้อเครื่องในและชิ้นส่วน) ทั้งสิ้น 88 ครั้ง นำหนักรวม 354,147 กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า 53.2 ล้านบาท การดำเนินการกับซากกระบือและซากโคของกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งทำลายไปแล้ว 244,068 กก. คิดเป็นมูลค่า 38.7 ล้านบาท ส่วนที่สองได้รวบรวมเพื่อทำลายในวันนี้ 110,079 กก. คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท สำหรับแหล่งผลิตเนื้อกระบือของกลางส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย

ผังกลบทำลายเนื้อควาย 14.5 ล.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีผังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้า ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อเนื่องจากการลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโค จะทำลายกลไกราคาภายในประเทศ ทั้งยังอาจเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อของประเทศไทยอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โภคภัณฑ์จากเนื้อกระบือและเนื้อโคที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบอาจมีเชื้อโรคและสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับการผังทำลายเนื้อกระบือของกลางในวันเดียวกันนี้ มีจำนวนมากถึง 110,079 กิโลกรัม มูลค่ารวม 14,529,665 บาท พร้อมย้ำว่ากรมปศุสัตว์ต้องเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

“การจับเนื้อเถื่อน เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินการในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตำรวจ กรมศุลกากร การทูริตคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนทำลายประเทศ ทั้งเนื้อไก่ ขาไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค เนื้อกระบือ ที่มีการลักลอบนำเข้ามา เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพด้านราคา มาตรฐาน คุณภาพ สุขภาพร่างกาย ความเจ็บป่วยของผู้บริโภค หากตรวจพบให้จับอย่างเดียว แล้วดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ต้องมาเคลียร์ จะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ฝากถึงผู้บริโภค ต้องเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะปกป้องอาชีพของเกษตรกรและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มที่” นายเฉลิมชัยระบุ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ในการผังทำลายเนื้อกระบือ 110,079 กิโลกรัมในวันนี้ ต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อคันที่ 11 คัน รถกระบะบะกอก 4 คัน เพื่อขนส่งเนื้อกระบือลักลอบมาผังทำลาย โดยใช้รถแบ็กโฮขุดหลุมและผังกลบ 2 คัน รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งวิธีการผังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้า เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการทำลายซากและของเสียจากสัตว์ปริมาณมากที่สามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม



ผังกลบทำลาย - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีผังทำลายเนื้อโค-กระบือของกลางลักลอบนำเข้าหน้าหนัก 110,079 กิโลกรัม มูลค่ารวม 14,529,665 บาท ที่ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.



ฟ้ายะลวยใจ 2 พันธุ์ดี

จากการที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได้ดำเนินการโครงการ นำพืชพันธุ์ดีฟ้ายะลวยใจ เทคโนโลยีการผลิต และการเก็บเกี่ยวของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

พบว่าฟ้ายะลวยใจพันธุ์พิษณุโลก 5-4 และพิจิตร 4-4 สามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสารสำคัญสูง

โดยสายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 ให้ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ มากถึง 8.89 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,187 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 20.4 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 77 วัน



ส่วน สายพันธุ์พิจิตร 4-4 ให้ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ มากถึง 12.20 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,880 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 14.1 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 82 วัน

และจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต และการเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 กลุ่ม 100 ราย พบว่า เกษตรกรสามารถผลิตฟ้ายะลวยใจที่มีสารสำคัญสูงและมีคุณภาพ สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้ายะลวยใจไว้ปลูกหมุนเวียนภายในกลุ่มได้ และสร้างแปลงต้นแบบพืชสมุนไพรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยาสมุนไพรแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงให้เพื่อนบ้านนำไปใช้ในการป้องกันรักษาอาการไข้ต่างๆได้

ปัจจุบันสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดฟ้ายะลวยใจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8 กลุ่ม เพื่อปลูกจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลท่ากลาง อำเภอท่าหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU การรับซื้อสมุนไพรฟ้ายะลวยใจระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพรในการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการปลูก การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยกระดับมาตรฐานสมุนไพร.

ส-เล-๓



กรอบวิจัยเจาะกลุ่ม สัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ตลาดต้องการ

สถานการณ์ปัจจุบันการส่งออกสินค้าสัตว์เศรษฐกิจ ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วช.ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจอาชีพทางเลือกหรืออาชีพเสริม โดยคัดเลือกสัตว์เศรษฐกิจใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ต้นทุนต่ำในการส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือกหรืออาชีพเสริมให้เกษตรกร

ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง เป็นสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงกว่า 2.5 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 30% ของครัวเรือนเกษตรกร มีฟาร์มเลี้ยง 6,785 ฟาร์ม มูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่าปีละ 35,000 ล้านบาท โดยความต้องการบริโภคของโลกเพิ่มขึ้น 1.86% ต่อปี **จิ้งหรีด** เป็นแหล่งโปรตีนสูงทางเลือกชนิดใหม่ของโลก การเติบโตของอุตสาหกรรม 20% ต่อปี ไทยมีผู้เลี้ยง 20,000 ฟาร์มหรือรายกำลังการผลิต 7,500 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้สูง มีตลาดกว่า 85 ประเทศทั่วโลก มูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาทต่อปี มีผู้เพาะเลี้ยงในไทย ประมาณ 350,000 ราย และฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน 2,328 ฟาร์ม **แพะ** ความต้องการอาหารฮาลาลเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี และการผลิตไม่พอต่อความต้องการ ประเทศไทยส่งออกแพะคิดเป็นมูลค่า 56.75 ล้านบาทต่อปี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 92,383 ราย จากการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. ทำให้มีแพะเพิ่มขึ้นจาก 0.83 ล้านตัว (ปี 2562) เป็น 1.4 ล้านตัว (ปี 2565)

ปูม้า เนื่องจากปริมาณปูม้าลดลงจากเดิมอย่างมาก กรม. มีมติให้ วช. เป็นเจ้าภาพในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" ทำให้เกิดธนาคารปูม้า 557 แห่ง ใน 20 จังหวัด ในปี 2564 มีผลจับปูม้าเพิ่มขึ้น 4,340 ตัน คิดเป็น 1,302 ล้านบาท และขยายผลต่อเนื่องสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนในพื้นที่

สำหรับในปี 2567 วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 แผนงาน คือ
1.การพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 3 ประเด็น ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ และการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ นโยบายสนับสนุนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจฯ

2.แผนงานการลดความเสี่ยงและผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์เศรษฐกิจ มีเป้าหมายลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูและช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติด้วยการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การทำการประมง โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 4 ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ 1.ด้านปศุสัตว์ 2.ด้านประมง 3.ด้านแมลงเศรษฐกิจ และ 4.การจัดการความรู้และขยายผลการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับเคลื่อนทั้ง 2 กรอบ คือ การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน รวมทั้งในปศุสัตว์ การทำประมง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น



'สินค้าเกษตร'ส่งออกกลับหนัก

นายเกียรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดส่งออกเดือน พ.ค. 66 มีมูลค่า 24,340.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.6% เป็นการลดลง 8 เดือนติดต่อกัน และเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 830,448 ล้านบาท ยอดการนำเข้า 26,190.2 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3.4% หรือ 904,563 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1,849.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 74,115 ล้านบาท รวมการส่งออก 5 เดือนปี 66 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 116,344.2 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.1% หรือ 3.94 ล้านล้านบาท นำเข้ามูลค่า 122,709.5 ล้านดอลลาร์ ลด 2.5% คิดเป็น 4.21 ล้านล้านบาท ขาดดุลการค้า 6,365.3 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 268,901 ล้านบาท

ทั้งนี้ การส่งออกที่ลดลงมาจากการลดลงของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 16.3% แยกเป็นสินค้าเกษตรลดลง 27% และสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรลดลง

0.6% โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้สดลงถึง 54.8% เนื่องจากผลผลิตภาคตะวันออกหมดแล้ว ต้องรอผลไม้ภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดซึ่งไม่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นเรื่องฤดูกาลของผลไม้ ขณะที่มันสำปะหลัง ลด 41.7% ยางพารา ลด 37.2% อาหารสัตว์เลี้ยง ลด 23.8% เป็นต้น ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมนั้นมียอดส่งออกเพิ่มขึ้น 1.5% ในรอบ 8 เดือน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม 8.3% เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เพิ่ม 10.2% อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เพิ่ม 87.7% หม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบ เพิ่ม 53.7% รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เพิ่ม 22.9%

สำหรับการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน พ.ค. 66 การค้ารวมมีมูลค่า 153,827 ล้านบาท เพิ่ม 4.94% แยกเป็นการส่งออก 89,398 ล้านบาท ลด 1.52% และนำเข้า 64,431 ล้านบาท เพิ่ม 15.44% เกินดุลการค้า

ค่า 24,966 ล้านบาท โดยส่งออกชายแดนไป สปป.ลาวเพิ่มขึ้น แต่ส่งออกไปมาเลเซีย เมียนมา และกัมพูชาลดลง และการส่งออกผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์และเวียดนามเพิ่มขึ้น ส่วนยอดรวม 5 เดือน การค้ารวม 742,654 ล้านบาท เพิ่ม 4.85% เป็นการส่งออก 420,739 ล้านบาท เพิ่ม 4.26% และนำเข้า 321,915 ล้านบาท เพิ่ม 5.62% เกินดุลการค้า 98,824 ล้านบาท

“แนวโน้มการส่งออกช่วงไตรมาส 3 และ 4 น่าจะดีขึ้น หลังดีดกลับมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้นี้ และทำให้การส่งออกภาพรวมดีขึ้นมาเป็นบวกได้ 1-2% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยที่จะสนับสนุนการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และกระทรวงพาณิชย์มีแผนในการขยายตลาดเจาะ 7 ภูมิภาค”

เกษตรวันนี้..... ● สภาพอากาศ เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยแป้ง กำจัดมด
ในช่วงนี้อากาศชื้น ฝนตก เดือนผู้ปลูก และแหล่งอาศัยของมด ที่เป็นพาหะของ
มะละกอในระยะให้ผลผลิต รับมือเพลี้ย เพลี้ยแป้ง ก่อนการย้ายกล้ามะละกอลง
แปลงตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูด หลุมปลูก ตรวจสอบว่าไม่มีเพลี้ย
กินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน แป้งติดมากับต้นกล้า หากพบ
ใบ ดอก และผล โดยมี ควรนำไปทำลายนอกแปลง
มดช่วยพาไปยังส่วนต่าง ๆ หลังปลูกหมั่นสำรวจแปลง
ของดินพืช การทำลายที่ โดยเฉพาะแนวขอบแปลง
ดอกและผลอ่อน จะทำให้ ทิศเหนือลม หรือขอบ
ดอกและผลหลุดร่วง หรือ แปลงที่ติดกับแปลงอื่น ถ้า
ผลบิดเบี้ยว การทำลายที่ยอด พบการระบาด ตัดส่วนที่พบ
อ่อน ใบอ่อน จะทำให้ใบ และ ไปทำลาย และพันธุ์ที่แนะนำ
ยอดหงิกงอ นอกจากนี้มูลหوانที่ บริเวณจุดที่พบเพลี้ยแป้งและรัศมีโดย
เพลี้ยแป้งขับออกมาจะทำให้เกิดราดำที่ผิว รอบ เพื่อป้องกันการกระจายตัวของเพลี้ย
ผล ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ..... ● แนว แป้ง..... ●
ทางป้องกัน/แก้ไข กำจัดพืช และวัชพืชที่



นายกะหล่ำปลี

การันตีส่งออกปีนี้พลิกโตบวก1-2% รับบาทอ่อน-ศก.คู่ค้าฟื้นตัวจุด5เดือนแรกติดลบ

พาณิชย์หวังครึ่งปีหลังส่งออกพลิกบวกรับตลาดโลก ฟื้น-บาทอ่อน ดันทั้งปีหลุดบวกโตได้ 1-2% แม้ช่วง 5 เดือนแรก ติดลบ 5.1% โดย พ.ค.ติดลบ 4.8% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8

นายทริศ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยช่วง 5 เดือนแรกปี 2566 (ม.ค.-พ.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 116,344.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 5.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 122,709.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 2.5% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 6,365.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 268,900 ล้านบาท

สำหรับเดือน พ.ค.2566 การส่งออกมีมูลค่า 24,340.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 4.6% หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แต่หดตัวน้อยลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังมีความไม่แน่นอน แม้ว่าภาคการผลิตอุตสาหกรรมโลกเร่งตัวขึ้นจากการผ่อนคลายปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แต่คำสั่งซื้อใหม่สำหรับการส่งออกไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด

นายทริศกล่าวว่า เดือน พ.ค.สินค้าเกษตรหดตัวมาก 27% เพราะอยู่ในช่วงนอกฤดูผลิตผลไม้ไม่มีของส่งออก คาดว่าเร็วๆ นี้ยอดส่งออกสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้น เพราะ

ผลไม้ทางใต้กำลังออก ขณะที่ข้าวและไก่สด ส่งออกยังโตต่อเนื่อง 84.6% และ 14% ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมรายการสำคัญ เริ่มกลับมาโตเป็นบวกแล้ว โดยเฉพาะยานยนต์และส่วนประกอบขยายตัว 7.2% รถจักรยานยนต์ขยายตัว 35.8%

“คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ เนื่องจากโลกยังมีความต้องการนำเข้าอาหาร สินค้าที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ล่าสุดอยู่ที่ 35 บาท/เหรียญสหรัฐ ขณะที่เวสต์แบงก์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญของไทยน่าจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อคู่ค้าเร่งให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น คาดว่าทั้งปีการส่งออกไทยจะเป็นบวกได้ 1-2%”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออกไทยในเดือน พ.ค.2566 จะยังหดตัว 4.6% แต่เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นว่า ไทยหดตัวในอัตราที่น้อยกว่า โดยเกาหลีใต้หดตัว 15.2% ไต้หวันหดตัว 14.1% สิงคโปร์หดตัว 12.4% อินเดียหดตัว 10.3% และเวียดนามหดตัว 9.1%

นายธนวุฒิ นัยโกวิท ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กรุงเทพฯ ประเทศเมียนมา กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับธนาคารรัฐของเมียนมาสองแห่งว่า ที่ผ่านมามีเมียนมาถูกคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกหลายรูปแบบและหลายครั้งทำให้ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าสินค้ามีการเตรียมรับมือไว้แล้ว



องคมนตรีประชุมติดตาม และขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

▶ 8



องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



รายงาน

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองประธานกรรมการฯ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัสธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน

องคมนตรี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี การนี้ นายปวีตร นวมะรัตน์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ จำนวน 113 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง จำนวน 55 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราชฎรของพระ

ราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 58 โครงการ จากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภาค โดยมีองคมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการฯ ในแต่ละภาคสามารถขับเคลื่อนโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. และกรมชลประทานไปแล้วจำนวน 73 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ

การรวมทั้งสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ได้มีการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปแล้วจำนวน 92 โครงการ รวม 27 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค



รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 172 โครงการ (นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2566) แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรงและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คือโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 23 โครงการ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โครงการ โครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 101 โครงการ และโครงการที่หน่วยงานขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว คือ โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 47 โครงการ จากความร่วมมือของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้นจำนวน 121 โครงการ

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการต่อยอดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง โครงการต่อยอดโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องลึกและโครงการก่อสร้างฝายร่องชุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยาโครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาสูบน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนเสนอของบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์ (จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ รวมถึงความพร้อมเหมาะสมของโครงการ โดยยึดหลักการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการต่อยอดฯ จำนวน 18 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อไป

๓ กองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.